

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, ขาดปัจจัยชัดเจน-รอทิศทางนโยบายการเงินตปท.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากระดับปิดเมื่อวาน ขณะที่ตลาดขาดปัจจัยชี้หน้าที่ชัดเจน โดยนักลงทุนยังรอดูทิศทางนโยบายการเงินของประเทศหลักๆ ต่อไป

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.85-35.00

*ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ขณะที่นักลงทุนรอดูการโตว่าที่นัดสุดท้าย ระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเช้าวันนี้ ก่อนที่สหรัฐจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 8 พ.ย.

*ผลสำรวจความเห็นชาวสหรัฐส่วนใหญ่ ระบุว่า นางฮิลลารี คลินตัน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต ได้คะแนนนิยมสูงกว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน อย่างไรก็ตาม นายทรัมป์จะพยายามใช้การโตว่าที่นัดสุดท้ายนี้ ในการเพิ่มคะแนนนิยมของตัวเอง

*นายวิลเลียม ดัตลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า หากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงดำเนินไปตามปกติ

*ความเห็นดังกล่าวของนายดัตลีย์ นับเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุด จากหนึ่งในเจ้าหน้าที่เฟดที่มีอิทธิพลมากที่สุด

*นักลงทุนจะรอดูผลการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในช่วงต่อไปในวันนี้ด้วย

*นักลงทุนรอดูว่า นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี จะส่งสัญญาณว่า อีซีบีจะปรับลดขนาดโครงการเข้าซื้อพันธบัตรหรือไม่ ขณะที่แหล่งข่าวกล่าวไว้ในสัปดาห์ก่อนว่า อีซีบีอาจเลื่อนเวลาไปจนถึงเดือนธ.ค. ก่อนจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.56 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.61 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.91 พันล้านบาท

*08.57 น. บาท/ดอลลาร์ 34.90/92 จาก 34.869 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.307/339 จาก 38.246 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.57/62 จาก 103.44 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0973/77 จาก 1.0972 เมื่อวาน

"เรื่อง fund flows ยังคงค่อนข้าง mix อยู่ ขายหุ้นแต่ซื้อบอนด์ ทิศทางยังไม่ได้มีอะไรชัดๆ เข้ามาก็คงต้องตามดูเรื่องนโยบายของเฟดกับอีซีบีต่อไป" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้